
sþ. 130. Fyrirspurnir. [73. mál]
I. Til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd laga um skólakostnað.

Frá Karli Guðjónssyni.

Hvenær eiga ákvæði laga um skólakostnað frá s. 1. vori að koma til fram-
kvæmda:
a) að því er varðar stofnkostnað skólamannvirkja ?
b) að því er tekur til rekstrarkostnaðar skólanna?

II. Til félagsmálaráðherra um lánveitingar úr Byggingarsjóði ríkisins o. fl.

Frá Einari Agústssyni, Ingvari Gíslasyni og Vilhjálmi Hjálmarssyni.

1. Hvað eru margar umsóknir, sem bárust fyrir 15. marz 1967, óafgreiddar
hjá húsnæðismálastjórn, og hversu margar umsóknir hafa borizt síðan?

2. Hvenær má búast við, að þeir, sem eiga óafgreiddar lánsumsóknir, fái hús-
næðislánin útborguð:
a) þeir, sem sótt hafa fyrir 15. marz 1967,
b) þeir, sem sótt hafa eftir 15. marz 1967?

3. Hvaða ráðstafanir eru fyrirhugaðar um fjármögnun 1. áfanga byggingar-
áætlunarinnar Í Breiðholti umfram venjuleg lán húsnæðismálastjórnar?

4. Hvert er nú áætlað raunverulegt kostnaðarverð íbúðanna í 1. áfanga Breið-
holtsframkvæmdanna ?

5. Hvað hefur byggingarsjóður lagt mikið fé til framkvæmdaáætlunarinnar
til þessa, og hversu mikið fé hefur komið annars staðar frá?

6. Hvernig er ráðgert að fjármagna síðari hluta framkvæmdaáætlunarinnar, og
hvernig verður þeim framkvæmdum skipað, m. a. varðandi útboð?

7. Hefur verið umrætt eða er fyrirhugað, að sams konar byggingaráætlanir og
Breiðholtsáætlunin verði gerðar í öðrum bæjarfélögum ?

8. Er áformað að fella burt vísitöluálag á vexti og afborganir húsnæðislána?


